

Phụ lục I
CHI TIẾT NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG YÊU CẦU VỀ CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA EU
CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
I. Xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm các giải pháp thích ứng với yêu cầu của EU tại tỉnh Đắk Lắk.					
	Triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp thích ứng yêu cầu của EU trên địa bàn tỉnh.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các huyện thực hiện thí điểm về việc chia sẻ thông tin, dữ liệu bản đồ lâm nghiệp; chuyển đổi dữ liệu và cập nhật thêm thông tin trên bản đồ lâm nghiệp. - Gửi văn bản thông báo các công ty, hiệp hội gỗ, cao su, cà phê có tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 07 huyện thí điểm tham gia, chia sẻ, đóng góp nguồn lực để triển khai các giải pháp. - Tiếp nhận báo cáo từ Ban chỉ đạo tại các huyện thí điểm, và các bên liên quan báo cáo UBND tỉnh, tham mưu đề xuất giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm. - Tổng hợp, tham mưu chuẩn bị các báo cáo gửi UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT. 	UBND các huyện: Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thích ứng với yêu cầu của EU theo hợp tác công tư; thực hiện các hoạt động và chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu. Các hiệp hội ngành hàng: Xây dựng các thỏa thuận hợp tác; Tham gia nhóm công tác; Phối hợp triển khai các hoạt động. Tổ chức IDH, tập đoàn JDE và Simexco Daklak: Tham gia, hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp thích ứng với yêu cầu của EU và hỗ trợ triển khai thực hiện các hợp tác công tư.	Tháng 10 phê duyệt kế hoạch triển khai các giải pháp thích ứng với EUDR Tháng 12/2023 hoàn thành việc chia sẻ, thu thập dữ liệu (dữ liệu rừng, dữ liệu địa chính)	Tháng 10/2023 Tháng 10/2023 – 12/2024.
		Sở Tài Nguyên và Môi Trường: <ul style="list-style-type: none"> - Cử cán bộ chuyên môn tham gia, hỗ trợ cung cấp dữ liệu, thông tin cho các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nội dung: 	UBND các huyện: Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các công ty, và UBND các xã phối hợp, tổ chức triển khai thu thập dữ liệu	Tháng 12/2023 hoàn thành việc chia sẻ, cập nhật dữ liệu địa chính	Tháng 10 – tháng 10/2023

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
		<ul style="list-style-type: none"> + Giám sát hoạt động chuyển đổi dữ liệu bản đồ địa chính sang định dạng phù hợp (KMZ) tại 07 huyện thí điểm. + Giám sát hoạt động rà soát và cập nhật thông tin các khu vực sản xuất trên đất lâm nghiệp tại 07 huyện thí điểm. + Góp ý xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin. 	<p>sung dữ liệu thông tin, xác định theo cấp độ khu vực rủi ro (Cao - Trung bình - Thấp).</p>		<p>Tháng 10 – Tháng 12/2023</p>
		<p>Sở Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh truyền hình tỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nội dung, kênh truyền thông trên cổng thông tin điện tử và Đài phát thanh truyền hình của tỉnh về hoạt động EUDR để thông tin về tiến độ, kết quả triển khai thí điểm giải pháp tại 07 huyện. - Chia sẻ thông tin và hỗ trợ các Phòng VH TT, Đài phát thanh truyền hình tại vùng thí điểm cũng như các cơ quan báo chí tại tỉnh tổ chức thông tin về hoạt động EUDR. 	<p>UBND các huyện: Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các công ty và UBND các xã cung cấp thông tin hoạt động trong quá trình triển khai thí điểm.</p>	<p>Đến tháng 12/2023 xây dựng được các kênh thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin của tỉnh, gồm: Trang thông tin điện tử, đài phát thanh truyền hình...</p>	<p>Tháng 10/2023 - Tháng 12/2024</p>
II. Tổ chức triển khai các giải pháp thích ứng với yêu cầu của EU tại 07 huyện thí điểm.					
1	<p>Chỉ đạo thực hiện và giám sát thực hiện</p>	<p>UBND các huyện Krông Năng, Cư M'gar và Ea H'leo, Krông Ana, Cư Kuin, Thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột (xã Ea Kao):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Tổ chức IDH và các công ty tổ chức triển khai các giải pháp thích ứng với yêu cầu của EU theo kế hoạch, bố trí, phân bổ và lồng ghép nguồn lực triển khai hiệu quả các mục tiêu chương trình. 	<p>UBND các xã, các phòng, ban: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện/Ban chỉ đạo. Tổ chức IDH, JDE và Simexco</p>	<p>Đến tháng 12/2023 hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu rừng, dữ liệu địa chính.</p>	<p>Hàng quý</p>

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
		<ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp dữ liệu thông tin thực trạng hiện diễn biến đất lâm nghiệp, dữ liệu địa chính tại các huyện, xây dựng các giải pháp can thiệp phù hợp theo cấp độ rủi ro (Cao - Trung bình - Thấp). - Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã và các đơn tham gia Chương trình Compact tổ chức triển khai các giải pháp thích ứng với yêu cầu của EU theo kế hoạch, phục vụ cho các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng cơ sở dữ liệu vườn trồng. + Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu rừng. + Xây dựng cơ chế chia sẻ và phản hồi thông tin. + Giải pháp hỗ trợ nông dân ổn định sinh kế vùng rủi ro cao. + Truyền thông, thông tin tới người dân, đối tác chuỗi cung ứng, cán bộ quản lý các cấp về EUDR. - Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các hoạt động EUDR về Sở Nông nghiệp và PTNT. 	<p>Daklak: Phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã triển khai các hoạt động theo kế hoạch. Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>	<p>Đến tháng 6/2024 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu vườn trồng; dự thảo cơ chế chia sẻ thông tin và phản hồi EU</p>	
		<p>Phòng Nông nghiệp và PTNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều phối, phối hợp với các Phòng, ban, các công ty và UBND các xã triển khai các giải pháp thích ứng với yêu cầu của EU trên địa bàn. - Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các gói kỹ thuật: Tổng hợp, phân tích, tích hợp 	<p>UBND các xã, các phòng, ban: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco</p> <p>Daklak: Phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã</p>	<p>Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện trong tháng 9/2023</p>	<p>Tháng 10/2023- Tháng 12/2024</p>

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
		dữ liệu bản đồ kỹ thuật số đáp ứng yêu cầu của EU. - Giám sát, tiến độ, kết quả các hoạt động, tổng hợp báo cáo cho UBND huyện.	triển khai các hoạt động theo kế hoạch. Hỗ trợ điều phối. Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.		
2	Xây dựng cơ chế chia sẻ và phản hồi thông tin	Phòng Nông nghiệp và PTNT: - Điều phối và phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, các công ty và đơn vị tư vấn xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và phản hồi. - Tổ chức họp tham vấn cơ chế chia sẻ thông tin và phản hồi; giám sát, tiến độ, kết quả, tổng hợp báo cáo cho UBND huyện/Ban chỉ đạo.	UBND các xã, các phòng, ban. Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã triển khai các hoạt động theo kế hoạch. Hỗ trợ điều phối. Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.		Tháng 10/2023 – Tháng 12/2024
Hạt Kiểm Lâm; Phòng Tài Nguyên và Môi trường: - Chia sẻ thông tin, dữ liệu, bản đồ thực trạng đất lâm nghiệp, thực trạng rừng, và thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn. - Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và phản hồi.		Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối. Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.	Đến tháng 12/2023 hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu rừng, dữ liệu địa chính	Tháng 10 – tháng 12/2023 Tháng 10/2023 – tháng 12/2024	
Các công ty: - Tham gia và đóng góp nguồn lực triển khai các giải pháp thích ứng yêu cầu của EU trên địa bàn các xã liên kết. - Vận động các đại lý trong chuỗi cung ứng tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và phản hồi		Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối. Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.	Các đơn vị, công ty thống nhất việc đóng góp kinh phí trong tháng 9/2023	Tháng 10/2023 – tháng 12/2024	
3	Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho báo cáo giải trình về quy	Hạt kiểm lâm các huyện thí điểm: - Rà soát thực trạng diễn biến, cơ sở dữ liệu rừng vào mốc 31/12/2020, phân loại	Các phòng, ban, UBND các xã, các công ty: Chia sẻ dữ liệu	Đến tháng 12/2023 hoàn thành cập nhật	Tháng 10 – Tháng 12/2023

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
	định chống phá rừng của EU	<p>theo 3 loại rừng, dựa trên cơ sở tham vấn ý kiến của chi cục kiểm lâm tỉnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật thông tin, dữ liệu về rừng đã được rà soát lên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) rừng như: các khu vực rừng trồng - rừng tự nhiên, rừng sản xuất, khu vực đất lâm nghiệp chưa có rừng. - Cập nhật thông tin, đánh giá tình hình, hiện trạng các khu vực đất lâm nghiệp đang canh tác nông nghiệp. - Chuyển đổi dữ liệu bản đồ lâm nghiệp sang định dạng KMZ và chia sẻ với Phòng Nông nghiệp và PTNT. - Triển khai các biện pháp giám sát bảo vệ rừng tăng cường tại các khu vực rủi ro cao. - Tham mưu xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề lâm nghiệp. 	<p>thông tin sẵn có, thu thập bổ sung dữ liệu thông tin còn thiếu đáp ứng yêu cầu của EU.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>	cơ sở dữ liệu rừng	
		<p>Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia sẻ dữ liệu thông tin và cử cán bộ phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung công việc: <ul style="list-style-type: none"> + Chuyển đổi dữ liệu địa chính sang định dạng KMZ, dựa trên đó xây dựng dữ liệu định vị GPS/polygon của mảnh vườn trồng và chia sẻ dữ liệu địa chính (KMZ) và dữ liệu định vị GPS/polygon. + Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT cập nhật thông tin vườn trồng chưa có dữ liệu địa chính (xác định điểm 	<p>Các phòng, ban, UBND các xã, các công ty: Chia sẻ dữ liệu thông tin sẵn có, thu thập bổ sung dữ liệu thông tin còn thiếu đáp ứng yêu cầu của EU.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>	Đến tháng 12/2023 hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính	Tháng 10 – Tháng 12/2023

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
		GPS/polygon, thông tin cơ bản). - Tham mưu xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề địa chính.			
		Phòng Nông nghiệp và PTNT: - Phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp dữ liệu thông tin từ Hạt Kiểm Lâm, phòng Tài nguyên Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện: + Đánh giá tính trùng khớp giữa dữ liệu rừng và dữ liệu địa chính (đã được chuyển đổi sang KMZ). + Tổ chức thu thập thông tin cơ bản của vườn trồng, dựa trên dữ liệu GPS/polygon đã được chuyển đổi. + Hướng dẫn cập nhật thông tin, khu vực vùng trồng chưa có dữ liệu địa chính (xác định điểm định vị GPS/polygon, thông tin cơ bản). + Phối hợp với IDH, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan xác định/xây dựng hệ thống CSDL vườn trồng sẽ được sử dụng. + Chuyển tải, cập nhật dữ liệu vườn trồng (đã có định vị GPS/polygon và các thông tin cơ bản) gắn với thông tin của nông hộ lên hệ thống CSDL.	Các phòng, ban, UBND các xã, các công ty: Chia sẻ dữ liệu thông tin sẵn có, thu thập bổ sung dữ liệu thông tin còn thiếu đáp ứng yêu cầu của EU. Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối. Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.	Đến tháng 12/2023 hoàn thành việc thu thập, cập nhật bổ sung thông tin dữ liệu nông hộ	Tháng 10 – Tháng 12/2023
		Phòng Văn hóa Thông tin, Đài phát thanh truyền hình các huyện: - Xây dựng và phát sóng các bản tin truyền thông về sản xuất cà phê, cao su, gỗ	Các phòng, ban, UBND các	Các bản tin truyền	Tháng 10/2023 –

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
		<p>không gây mất rừng và suy thoái rừng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật tiến độ triển khai thí điểm trên các trang thông tin chính thức. 	<p>xã, các công ty lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các cuộc họp, Hội nghị, và các lớp tập huấn nông dân.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p>	<p>thông về EUDR được phát rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông của địa phương</p>	<p>Tháng 12/2024</p>
		<p>UBND các xã:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia rà soát, đánh giá hiện trạng diễn biến rừng, quản lý đất đai trên địa bàn, thu thập bổ sung dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giải trình không mất rừng của EU. - Tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ cung cấp thông tin nông hộ phục vụ cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu giải trình yêu cầu của EU. - Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở địa phương tham gia tuyên truyền về yêu cầu về chống phá rừng của EU. 	<p>Các phòng, ban, các công ty: Chia sẻ dữ liệu thông tin sẵn có, phối hợp thu thập bổ sung dữ liệu thông tin còn thiếu đáp ứng yêu cầu của EU.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>	<p>Đến tháng 12/2023 hoàn thành việc cập nhật, thu thập bổ sung dữ liệu nông hộ</p>	<p>Tháng 10/2023 – Tháng 12/2024</p>
		<p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak và các công ty khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đóng góp nguồn lực nhân sự và kinh phí thực hiện các giải pháp thích ứng với yêu cầu của EU trên địa bàn các xã liên kết. - Chia sẻ dữ liệu về giám sát rừng và vườn trồng hiện có, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng hệ thống thông tin vùng trồng. - Vận động các đại lý và nông dân trong chuỗi cung ứng tham gia chia sẻ thông tin, và thu thập thông tin vùng trồng phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng. 	<p>Các phòng, ban, UBND các xã: Chia sẻ dữ liệu thông tin sẵn có, phối hợp thu thập bổ sung dữ liệu thông tin còn thiếu đáp ứng yêu cầu của EU.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>	<p>Thống nhất đóng góp kinh phí trong tháng 10/2023</p>	<p>Tháng 10/2023 – Tháng 12/2023</p>

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
4	Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cấp vùng	<p>Phòng Nông nghiệp và PTNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các phòng, ban liên quan, và đơn vị tư vấn (trong đó cơ quan quản lý và các đối tác cùng hỗ trợ phần từ nông hộ đến các đại lý, phần còn lại công ty tự triển khai) thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Xây hệ thống truy xuất vùng và công cụ ghi nhận, báo cáo thông tin về nguồn gốc sản phẩm (từ nông hộ đến đại lý). + Xây dựng công cụ chia sẻ thông tin về nguồn gốc sản phẩm. + Tổ chức tập huấn cho các đại lý về việc sử dụng công cụ. 	<p>Các phòng, ban, UBND các xã, các công ty: Chia sẻ dữ liệu thông tin sẵn có, phối hợp thu thập bổ sung dữ liệu thông tin còn thiếu.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>	Đến tháng 6/2024 hoàn thành việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cấp huyện	Tháng 10/2023 – Tháng 6/2024
<p>Các phòng ban, UBND các xã:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truyền thông và vận động nông dân tham gia thực hiện việc cung cấp thông tin khi mua - bán sản phẩm. - Vận động và hỗ trợ các đại lý, thương lái trong chuỗi tham gia các hoạt động tập huấn và sử dụng công cụ. 		<p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>		Tháng 01 – Tháng 12/2024	
<p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak và các công ty khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đóng góp nguồn lực nhân sự và kinh phí để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cấp vùng. - Tham gia và góp ý cho hoạt động xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cấp vùng. - Vận động các đại lý trong chuỗi cung 		<p>Các phòng, ban, UBND các xã: Tham gia vận động các công ty/đại lý trên địa bàn cùng tham gia hợp tác.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các</p>		Tháng 01 – Tháng 12/2024	

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
		<p>ứng thực hiện cơ chế chia sẻ thông tin và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cấp vùng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm của các công ty (truy xuất nội bộ) gắn kết hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cấp vùng. 	<p>nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>		
5	<p>Khảo sát và xây dựng đề xuất hỗ trợ các vùng sản xuất tiếp giáp rừng/vùng rủi ro cao.</p>	<p>Phòng Nông nghiệp và PTNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với các phòng, ban, các công ty, Chi cục kiểm lâm huyện...khoanh vẽ vùng khu vực sản xuất nông nghiệp gần với rừng (vùng rủi ro cao); đề xuất các giải pháp sinh kế bền vững cho các nông hộ thuộc vùng rủi ro cao. 	<p>Các phòng, ban, UBND các xã, các công ty: Tham gia khảo sát, xác định vùng rủi ro cao, và tham gia xây dựng các giải pháp can thiệp.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>	<p>Đến tháng 12/2023 hoàn thành đề xuất hỗ trợ nông dân sản xuất thuộc vùng rủi ro cao</p>	<p>Tháng 10 – tháng 12/2023</p>
<p>UBND các xã:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với các đơn vị thực hiện khảo sát hiện trạng sản xuất canh tác nông nghiệp trên địa bàn, xác định khu vực sản xuất gần với rừng (vùng rủi ro cao). - Tham gia xây dựng các giải pháp can thiệp phù hợp, đảm bảo sinh kế bền vững cho nông dân vùng rủi ro cao. 		<p>Các phòng, ban, các công ty: Tham gia khảo sát, xác định vùng rủi ro cao, và tham gia xây dựng các giải pháp can thiệp.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>		<p>Tháng 10 – tháng 12/2023</p>	
<p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak và các công ty khác:</p>				<p>Tháng 10 –</p>	

Stt	Các nhiệm vụ	Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả dự kiến	Thực hiện và báo cáo
		<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia thực hiện khảo sát hiện trạng sản xuất canh tác nông nghiệp trên địa bàn xã liên kết, xác định khu vực sản xuất gần với rừng (vùng rủi ro cao). - Tham gia xây dựng các giải pháp can thiệp phù hợp, đảm bảo sinh kế bền vững cho nông dân vùng rủi ro cao. 	<p>Các phòng, ban, UBND các xã: Tham gia khảo sát, xác định vùng rủi ro cao, và tham gia xây dựng các giải pháp can thiệp.</p> <p>Tổ chức IDH, JDE và Simexco Daklak: Hỗ trợ điều phối.</p> <p>Đơn vị tư vấn: Thực hiện các nội dung theo hợp đồng tư vấn.</p>		tháng 12/2023

III. Kế hoạch mở rộng thực hiện trên các huyện, thị xã, thành phố không thuộc vùng thí điểm (tháng 01/2024 -12/2024).

Cơ quan	Trách nhiệm	Thời gian thực hiện
Sở Nông nghiệp và PTNT	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các UBND các huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT tại các huyện khác chuẩn bị thông tin theo mẫu thông tin thực trạng đính kèm (Phụ lục 2), xây dựng kế hoạch hoạt động, . 	Tháng 10/2023 – Tháng 6/2024
Sở Thông tin và truyền thông/Đài phát thanh truyền hình tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các nội dung tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và Đài phát thanh truyền hình của tỉnh về yêu cầu và giải pháp thích ứng với EUDR trên quy mô tỉnh. - Đưa tin, viết bài phản ánh các hoạt động liên quan nhằm đạt được các mục tiêu và giải pháp thích ứng với yêu cầu của EU. 	Tháng 10/2023 – Tháng 12/2024
UBND các huyện, thị xã, thành phố không thuộc vùng thí điểm	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát, cung cấp thông tin theo mẫu (phụ lục 2). - Chủ động và phối hợp với Tổ chức IDH, các doanh nghiệp liên quan xây dựng đề xuất kế hoạch thực hiện EUDR trên địa bàn huyện. - Xây dựng ngân sách triển khai tại địa phương và đề xuất hỗ trợ. - Chia sẻ thông tin theo yêu cầu của EU với các cơ quan liên quan. - Tổ chức truyền thông về yêu cầu không phá rừng, suy thoái rừng của EU tới cán bộ quản lý các cấp, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. 	Tháng 01/2024 – Tháng 12/2024